

Dương Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

\*  
Số 160 -TB/ĐU

## THÔNG BÁO

### Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Phường phiên họp thường kỳ ngày 24/8/2023

Ngày 24/8/2023 BTV Đảng ủy Phường họp phiên thường kỳ để thảo luận, xem xét, đánh giá, thống nhất chỉ đạo các nhiệm vụ: Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; công tác phòng cháy chữa cháy; một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các Phó Chủ tịch UBND, Văn phòng Đảng ủy Phường; đồng chí Lã Quang Thúc - Bí thư Đảng ủy Phường chủ trì hội nghị. Trên cơ sở báo cáo số 262/BC-UBND ngày 24/8/2023 của UBND Phường và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, BTV Đảng ủy đã biểu quyết, thống nhất kết luận:

#### 1. Công tác phòng cháy, chữa cháy

Ban Thường vụ Đảng ủy nhận định UBND Phường đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ PCCC; đã chủ động phối hợp các ban ngành hướng dẫn các quy định về PCCC; đã có biện pháp xử lý đối với một số trường hợp vi phạm các quy định về PCCC; đã tích cực thực hiện công tác điều tra cơ bản về PCCC; tuy nhiên công tác PCCC trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, tập trung hơn nữa, đặc biệt là trong những tháng cuối năm thời tiết hanh khô dẫn đến nguy cơ cao về xảy ra cháy, nổ. Để làm tốt công tác PCCC trên địa bàn, BTV Đảng ủy yêu cầu:

UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, chi bộ, tổ dân phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia công tác PCCC với tinh thần tích cực, chủ động hơn nữa; quan tâm công tác bố trí, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ, thiết bị bảo hộ, thiết bị PCCC (bình bọt, bình khí, bố trí bể nước, kìm, búa, bố trí lối thoát hiểm, ...). Cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực, đi đầu, gương mẫu trong việc trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, phần đầu mỗi hộ có ít nhất 01 bình chữa cầm tay và các trang thiết bị chữa cháy khác.

UBND Phường chỉ đạo, phối hợp Công an Phường và các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra công tác PCCC đối với các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, chú ý các công trình nhà xưởng sản xuất lâu năm đã xuống cấp có nguồn gốc là các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp nếu không đảm bảo các quy định an toàn về PCCC thì thiết lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực



hiện tốt các biện pháp về PCCC, trong đó quan tâm các biện pháp cứu hộ cứu nạn, thoát nạn, xử lý các công trình bao bịt, chuông cộp không có lối thoát nạn dẫn đến nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ; tăng cường công tác tập huấn, thực hành, diễn tập về công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn Phường.

## **2. Công tác quản lý TTXD, TTĐT**

UBND Phường đã tích cực, thường xuyên duy trì công tác quản lý TTXD, TTĐT, tăng cường công tác ra quân tuyên truyền, xử lý các vi phạm về TTXD, TTĐT, TTCC gắn với vệ sinh môi trường đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng tái vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đổ rác thải, chất thải không đúng nơi quy định. Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu:

UBND Phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu các tổ dân phố tích cực phối hợp chặt chẽ, thực hiện các chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo nội dung Đề án 04-ĐA/QU ngày 09/11/2020 của Quận uỷ Hà Đông về nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường giải đoạn 2020-2025; phối hợp, chỉ đạo Công an Phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về TTĐT theo từng mốc thời gian, khu vực, tuyến đường, địa bàn dân cư cụ thể với phương châm làm đến đâu, xử lý dứt điểm các vi phạm đến đó, sau khi xử lý các vi phạm về TTĐT thì giao các tổ dân phố duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường theo quy định.

UBMTTQ, các đoàn thể chính trị Phường giao nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên, các chi hội, đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì ra quân tổng vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần; tổ chức trồng cây xanh tại các vị trí phù hợp với quy hoạch, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp gắn với công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Các tổ dân phố chủ động, huy động lực lượng tại chỗ, nòng cốt là cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân tại tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với ý thức tự giác, tự quản trong thực hiện các quy định về TTXD, TTĐT, VSMT.

## **3. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác**

- Ban Thường vụ Đảng uỷ Phường nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 do Văn phòng Đảng uỷ tổng hợp đề trình BCH Đảng bộ xem xét, thảo luận, quyết định.

- Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu UBND Phường tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm tra các hoạt động dạy bơi tại các trường học và hoạt

động của các bể bơi trên địa bàn Phường; rà soát các địa điểm ao, hồ trên toàn địa bàn Phường để quản lý, bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm bơi, ...; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tai nạn đuối nước để nhân dân được biết và chủ động phòng tránh.

Trên cơ sở nội dung kết luận hội nghị BTV Đảng ủy Phường ngày 24/8/2023. Ban Thường vụ Đảng ủy Phường yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, Công an, Ban CHQS Phường, bộ phận Y tế, các chi bộ và các tổ dân phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện; thường xuyên báo cáo BTV Đảng ủy về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Quận uỷ;
- Các ủy viên BCH Đảng bộ Phường;
- UBND, UBMTTQ Phường;
- Trưởng các đoàn thể chính trị Phường;
- Công an, Ban CHQS, Y tế Phường;
- Các chi bộ trực thuộc, các tổ dân phố;
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Trịnh Như Hà**

